



ปีที่ 41 ฉบับที่ 164 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

**บุคลากร ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กุมภาพันธ์นี้**

วันนี้ (11 ก.พ.) ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่งดังนี้

จุดแรกทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 09.40 น. ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครูโรงเรียนตชด. ผู้แทนนักเรียน ทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพห้องแสดงผลงานของนักเรียน เสด็จทอดพระเนตรห้องสมุด เรือนพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูนักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน

จากนั้น เวลา 13.20 น. เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานของนักเรียน ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จฯ เวลา 15.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

อนึ่งในการนี้คณะครุศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ในการจัดห้องสาธิตการสอน โดยหลักสูตรจิตวิทยาการแนะแนว การจัดห้องเรียนอนุบาล จัดตามนวัตกรรมวอลดอร์ฟ โดยหลักสูตรปฐมวัย และการจัดห้องสมุดโรงเรียน โดยทีมงานหอสมุดกลาง

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดงาน “ราชภัฏวิชาการ 56”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10,14-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามราชภัฏและพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผลผลิตของอาจารย์และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประชุม/ การอบรม การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การแสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย์ การเสวนาและการบรรยายพิเศษ อาทิ การเสวนาเรื่อง “เขามหาชัยแผ่นดินเกิด” โดยศิษย์เก่าดีเด่นสามท่านคือ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร (อดีต รมว. ศธ.) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (อดีต รมว. ศธ.) และ ผศ.ดร.เหม ทองชัย (อดีต อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แกนนำเพื่อนที่ปรึกษา” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “โลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัยก้าวไกลสู่อาเซียน” และงานเวทีคุณภาพ โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและปัจจัยความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 การมอบรางวัลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีมหาชัย

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน

### ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม พร้อมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แทนคณะกรรมการที่หมดวาระ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญชมการแสดงกายกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของคณะกวางเจา-ฉางชา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น. ติดต่อชื่อบัตรได้ที่คณะวิทยาการจัดการ รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสมทบทุนการจัดสร้างอุทยานการศึกษา พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ในส่วนการจัดสร้างพระพุทธรูปหิมาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไป

## กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ กำหนดรับนักศึกษาใหม่ 11-15 มีนาคมนี้

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 จำนวน 8,630 คน โดยแยกเป็นรายมหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2,700 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,284 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 2,903 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 743 คน

สำหรับกำหนดการรับสมัครมีดังนี้ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2556 รับสมัคร 11-15 มีนาคม 2556 สอบวัดความสามารถพื้นฐาน 25 มีนาคม 2556 ประกาศผลการสอบ 1 เมษายน 2556 สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ 9 เมษายน 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 11 เมษายน 2556 และนักศึกษาใหม่รายงานตัว วันที่ 29-30 เมษายน 2556

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้มีข้อกำหนด 4 ประการ คือ สมัครที่ไหนก็สามารถเลือกได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย สมัครที่ไหนสอบวัดความสามารถพื้นฐานที่นั่น ดูผลการสอบได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย และสอบได้ที่ไหนไปสอบสัมภาษณ์ที่นั่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทั้งสี่มหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดูได้ที่ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-392043 , 075-3777 12

### การประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในปีการศึกษานี้ได้ใช้แบบประเมิน 3 ชุด คือ 1. แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา 2. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งอาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้จากคณะของท่านเอง และการนำผลการประเมินผ่านระบบมาใช้ตอบประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้ หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์



บก.มหาชัยसार ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง

เช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เดินทางไปร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทีมงานจากคณะครุศาสตร์ได้ลงพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง ช่วยในส่วนของการจัดห้องสาธิตการสอน (ห้องเรียนอาเซียน) มีหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว รับหน้าที่นำทีมโดยอาจารย์ณัฐพัชร์ ต้นตระกูล นอกจากนี้มีการจัดห้องเรียนอนุบาล รับหน้าที่โดยหลักสูตรปฐมวัย นำทีมโดยอาจารย์วรดี เลิศไกร และการจัดห้องสมุดโรงเรียน โดยทีมงานจากหอสมุดกลาง นำทีมโดยผศ.พงศ์ศักดิ์ สังขวิญญู ทุกท่านทุ่มเต็มที่กับภารกิจในครั้งนี้

ผ่านไปด้วยความชื่นมื่นสำหรับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 ทั้งสองกิจกรรม คือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ครั้งที่ 9 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมทาเท่นไบค์” ครั้งที่ 15 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในส่วนของการวิ่งมินิมาราธอนนี้ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งทั่วทุกสารทิศ นอกจากประทับใจในบรรยากาศของหน้าเขามหาชัยบ้านเราแล้ว ยังชื่นชมชื่นชอบความสวยงามของถ้วยรางวัล เหรียญ และเสื้อที่ให้แข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งออกแบบโดยช่างฝีมือดีอย่างคุณกมล บุญเมือง และงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเส้นทางและจราจร ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายเครื่องเสียงและบันทึกภาพ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายจัดเลี้ยง ฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายรับฝากของ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พัก ฝ่ายประสานงานและฝ่ายเชิญชวนระดมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายในความสำเร็จอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากส่วนบุคคล บริษัทและห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทั้งทุนและสิ่งของในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณทีมงานจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแสงทองเขาหลวง นำทีมโดยอาจารย์จิณ ฉิมพงษ์ ภายใต้การประสานงานของคุณเสริมรัตน์ อนันท์ทกัญจน์ และขอขอบคุณพิธีกรรับเชิญคุณเสนอ จากสุราษฎร์ธานี และอาจารย์ดำ ศุภชัย คุณหาพงศ์ ที่มาสร้างสีสันในการแข่งขันครั้งนี้ และขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามผู้ที่มีส่วนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดีได้ทุกท่านทุกนาม ปีหน้าฟ้าใหม่มาร่วมแรงร่วมใจกันใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “วันที่ดี ให้ความสุขคุณ วันที่เลวร้าย ให้ประสบการณ์คุณ ทั้งสองอย่าง มีความจำเป็นต่อชีวิต ” สวัสดิ์คะ